

ที่ ศธ ๐๔๐๘๓/๒๓๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๔๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๘๓/๘๔๒๒

ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ ได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมหรือณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแก้ไขขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด เช่น การจัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะภายใต้หลักการ ๓Rs การจัดกิจกรรม Kick off สร้างประเทศสะอาดภายใต้สโลแกน “Thailand cleaning day” การจัดกิจกรรม big cleaning day ในพื้นที่สาธารณะ ตลาด ถนน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการ กิจกรรมการคัดแยกขยะในโรงเรียน เป็นต้น และ รายงานผลการดำเนินการพร้อมภาพถ่ายส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ ทุกวันที่ ๓ ของเดือน รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ เป้าหมายที่กำหนด ตามที่คณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับจังหวัด เห็นชอบให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด จึงขอให้โรงเรียน ดำเนินการ ดังนี้

๑. ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ให้โรงเรียนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่สาธารณะ ตลาด ถนน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการ
๒. จัดกิจกรรม ๕ส อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน
๓. รายงานผลการจัดกิจกรรมตามข้อ ๑ และ ๒ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ ทราบเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละครั้งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินทร์ เรืองประโคน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

โทร.โทรสาร ๐ ๔๔๖๗ ๐๗๑๕